



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งให้บุคลากรได้รับทราบไปแล้วนั้น และเพื่อให้การนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๐๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือก ดังนี้

๑. ให้ผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ มานำเสนอวิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยผู้สมัครรับเลือกมีเวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน ๑๕ นาที และสามารถใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ ประกอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ได้ การจัดลำดับในการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกให้ใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์จะมีการถ่ายทอด Nontrilive และ video-conference ไปยังทุกวิทยาเขต

๒. วิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ให้มีลักษณะเป็นการแนะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตามสมควร เพื่อให้บุคลากรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกได้ทราบถึงประวัติหรือผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครรับเลือก โดยสามารถใช้เอกสารประกอบการแนะนำตัวได้ ทั้งนี้การแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกต้องไม่กระทบหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ)

ประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ